



ประกาศสำนักงานเขตภาษีเจริญ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้สำนักงานเขตภาษีเจริญ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตภาษีเจริญ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวภาวดี กิจจามัย	เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ขภจ.๒๐)	เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ขภจ.๒๐)	ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายรัฐพงษ์ มีโภคกิจ)
ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวภาวดี กิจจามัย
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ขภจ. ๒๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)</p> <p>- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย) (วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙)</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)</p> <p>- ๔ ปี ๑ เดือน - ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ เป็นระยะเวลา ๔ ปี - เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)</p> <p>- ๔ ปี ๑ เดือน - ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ เป็นระยะเวลา ๔ ปี - เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ชื่อใบอนุญาต - เลขที่ -</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๕</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวภาวดี กิจจามัย
ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ขภจ.๒๐)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การดำเนินการสอบสวนการขอคืนรายการทะเบียนราษฎรของบุคคลที่ถูกจำหน่ายรายการใน
ฐานข้อมูล กรณีศึกษารายนายทอง สง่างาม ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ
ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ขณะดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ
 กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด
 กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอ
ขอประเมินผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผลสำเร็จของงาน

การดำเนินการสอบสวนการขอคืนรายการทะเบียนราษฎรของบุคคลที่ถูกจำหน่ายรายการใน
ฐานข้อมูล กรณีศึกษารายนายทอง สง่างาม ซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรเป็นเวลานานเกินกว่า
เกินกว่า ๑๐ ปี จึงถูกจำหน่ายชื่อออกจากฐานทะเบียนราษฎร ทำให้ไม่มีหลักฐานใดที่สามารถยืนยันสถานะ
บุคคลและยื่นติดต่อดำเนินการใดๆ ทางราชการได้ ดังนั้นในส่วนของผู้รับการประเมินได้ตรวจสอบหาหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับนายทอง สง่างาม และได้ใช้แนวทางหลักการสอบสวนและระเบียบที่เกี่ยวข้องจนประสบ
ความสำเร็จในการคืนรายการบุคคลรายนายทอง สง่างาม

นายทอง สง่างาม ได้รับการคืนรายการบุคคลเข้าฐานทะเบียนราษฎร สามารถยื่นทำบัตรประจำตัว
ประชาชน เพื่อนำไปใช้ติดต่อราชการส่วนอื่น และใช้สิทธิการรักษาพยาบาลและใช้สิทธิสวัสดิการในฐานะ
บุคคลสัญชาติไทยได้ พร้อมทั้งได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับการแก้ไขได้โดยรวดเร็ว
มีความถูกต้อง เป็นระบบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

อีกทั้ง ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ ยังเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถพัฒนางานไปสู่
สำนักงานทะเบียนที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทำให้บรรลุลวัตถุประสงค์และเป้าหมายการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง
เสมอภาคและเป็นธรรมแก่ประชาชน รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ยังเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้การบริหารราชการ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้สำเร็จลุล่วง เป็นไปตามเป้าหมายและ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาการให้บริการการเพิ่มชื่อบุคคลออนไลน์สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
และระบบตรวจสอบสถานะ การนัดหมายเพิ่มชื่อบุคคลสำหรับผู้บริหาร

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารในการตรวจสอบการนัดหมาย ลดการใช้กระดาษ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตามการนัดหมาย
๓. เพื่อลดระยะห่างในการติดต่อราชการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๔. เพื่อใช้เป็นประโยชน์และแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับกระบวนการปฏิบัติงานด้านการบริการของฝ่ายทะเบียน เพื่อใช้พัฒนาระบบต่อไปในอนาคต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. การให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เกิดความพึงพอใจในการให้บริการมากยิ่งขึ้น และในส่วนของผู้บริหารก็ได้รับความสะดวกในการตรวจสอบการนัดหมาย ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านโทรศัพท์มือถือ ลดการใช้กระดาษฟุ่มเฟือย
๓. เป็นการช่วยรัฐบาลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นการลดระยะห่างในการติดต่อราชการ
๔. หน่วยงานได้รับประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงงานด้านการบริการได้ดียิ่งขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการอำนวยความสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มุ่งสู่มาตรฐานด้านงานทะเบียน และมีระบบรองรับการใช้งานในอนาคต